

“สาส์น” จากคณบดี



ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนิสิต นักศึกษาน้องใหม่ทุกท่านที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้ามาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ นี้ ขอให้ทุกท่านจงได้ภาคภูมิใจในความสามารถ ความมานะ อุตสาหะ และความเพียรพยายามจนสามารถเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยนับว่าเป็นความแปลกใหม่ที่แตกต่างกว่าในครั้งที่เป็นักเรียนมัธยมศึกษาเนื่องจากเรื่องของการเรียนการสอน ตลอดจนความเป็นอิสระจากการกวดขันจากพ่อแม่ผู้ปกครอง รวมทั้งการปลูกเร้าเรียกร้องให้ไปสู่ความไม่เป็นสาระแก่นสานและอบายมุขทั้งปวง ดังนั้นนิสิต นักศึกษาต้องมีความมุ่งมั่นพร้อมในการรับมือกับปัญหาต่างๆ ด้วยความมีสติตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาแห่งนี้

ในโอกาสนี้ นิสิต นักศึกษาต้องใช้เวลาในการแสวงหาความรู้ให้มากที่สุดและกว้างขวางที่สุด เพื่อผลสำเร็จในการศึกษาอย่างสมบูรณ์ แนวทางหนึ่งในการสำเร็จการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์นั้น ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดทำหนังสือ “เส้นทางสู่บัณฑิต ๒๕๕๙” โดยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และหน่วยงานต่าง ๆ ในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยข้อมูลปฏิทินวิชาการ กิจกรรม เรื่องราวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประวัติสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ระบบการจัดการศึกษา การลงทะเบียน ระบบการประเมินผลการเรียน ระเบียบข้อบังคับและประกาศเกี่ยวกับการลงทะเบียนและประเมินผล ระเบียบข้อบังคับและประกาศเกี่ยวกับการเงิน กิจกรรมนิสิต นักศึกษา การแนะนำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงโครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียนของสาขาวิชา ซึ่งต้องศึกษาอย่างละเอียดและทำความเข้าใจให้ชัดเจน หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา และให้ถือปฏิบัติตลอดการศึกษา ถ้า นิสิต นักศึกษาสามารถปฏิบัติเช่นนี้ก็เชื่อได้ว่าทุกท่านจะสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

ในท้ายนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหวังเป็นอย่างยิ่งว่านิสิต นักศึกษาที่เข้ามาเป็นลูกศิษย์ทุกท่านจะประสบความสำเร็จอย่างสง่างาม มีความสำเร็จในการฝึกตนฝึกใจให้อยู่ในครรลองของความใฝ่เรียนรู้โดยเต็มกำลังความสามารถ เป็นทั้งคนเก่งและคนดีเพื่อออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติเป็นที่ภาคภูมิใจของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และวงศ์ตระกูลสืบไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวาทิ)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี